

# สารประธานกรรมการ



“ ในปี 2566 บริษัทมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทฯ ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพื่อรักษา การเติบโตของธุรกิจให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องตามแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้ ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยเติบโตสูงสุด เป็นประวัติการณ์ มีรายได้ จากยอดขาย 6,804 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 763 ล้านบาท ซึ่งเติบโต จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 14 และร้อยละ 41 ตามลำดับ ”

ในปี 2566 เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย มีการปรับตัวเติบโตขึ้น แม้จะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศมหาอำนาจ ได้สร้างความผันผวนให้แก่เศรษฐกิจโลก รวมถึงส่งผลต่อค่าเงินบาทและราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถสร้างรายได้จากการขายจำนวน 6,804 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14 และกำไรสุทธิจำนวน 763 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งบริหารจัดการเรื่องห่วงโซ่อุปทาน และควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ การบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทได้ยึดถือแนวทางพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว โดยด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อการลดการใช้พลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมาย Carbon Net Zero ในปี 2593 และด้านสังคม บริษัทฯ ได้บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม รวมถึงมีการปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน ส่วนด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการยกย่อง เป็น 1 ใน 25 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ค่าคะแนนสูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ ซึ่งรวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อันได้แก่ เกณฑ์ 5 ดาวโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เกณฑ์ SET ESG Rating และ เกณฑ์ SET Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และเปรียบเสมือนเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงกล่าวได้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย และมีความก้าวหน้าในมิติที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเติบโต (Growth) การสร้างผลกำไร (Profitability) และการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งล้วนแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
ประธานกรรมการ